



# LDD News

## ข่าวประชาสัมพันธ์

### กรมพัฒนาที่ดิน

ข่าวที่ ๗ /๒๕๖๕

สุทธินันท์ ธงศรี/รายงาน

## กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดงานวันสถาปนากกรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๕๙ ปี

### “ทีมดี ดินดี ๕๙ ปี กรมพัฒนาที่ดิน”

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ในโอกาสที่กรมพัฒนาที่ดิน จะครบรอบ ๕๙ ปี วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานในงานวันสถาปนากกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจะจัดงานขึ้นภายใต้หัวข้อ “ทีมดี ดินดี ๕๙ ปี กรมพัฒนาที่ดิน” มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พิธีมอบรางวัลประกวดผลงานดีเด่น มอบทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนาที่ดิน สงเคราะห์ และ ทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ นิทรรศการ ๓ มิติ วันดินโลก ๒๕๖๕ ในธีม Soil : Where Food Begins ชมและศึกษาดินชนิดต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์ดินของประเทศไทย นิทรรศการ LDD Value Chain นำเสนอประวัติความเป็นมากรมพัฒนาที่ดิน Animation นื่องดินดีเล่าเรื่องกระบวนการทำงานของกรม การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การจัดการน้ำ เทคโนโลยี การจัดการดิน น้ำ และ ปุ๋ย และการยกระดับเป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน นิทรรศการปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงทางเลือกทางรอดเกษตรกรไทย พบกับต้นแบบผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพเร่งการเจริญเติบโตพืช และน้ำหมักชีวภาพไล่แมลง ที่ผ่านการคัดเลือกจาก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ - ๑๒ และการจัดแสดงผลผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ และผลผลิตทางการเกษตร นิทรรศการภายในอาคารศูนย์อัจฉริยะ LDD Excellence กิจกรรม Soil Art @Din room อาทิ “ภาพวาดจากสีดิน” “สับปะรดเป็นศรี ดินดีที่ประจวบฯ” “กิจกรรมสัมผัสดิน” บูธแสดงสินค้าเกษตร ผัก/ผลไม้ปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์แปรรูป ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมี การประกวด Din Dee Ambassador ผู้ซึ่งจะเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดิน ทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และภารกิจที่สำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไป

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน ให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้อย่างเหมาะสม จึงถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่สร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรไทย สำหรับในปี ๒๕๖๕ กรมพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ที่ดินด้วยระบบบริหารจัดการเชิงรุก จัดการข้อมูล Big Data ทรัพยากรดินและที่ดิน วิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรมเป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน และยกระดับองค์การสู่ระบบราชการดิจิทัลภายใต้การขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ “ทีมดีดินดี (TEAM For Soils)” สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม เชิงรุก คล่องแคล่ว สู่เป้าหมายเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นสานต่อนโยบายของรัฐบาล โดยการบริหารจัดการองค์การด้วย SmartLDD ที่มีความความสอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการ ๔.๐ เปิดกว้างและเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านดินยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางปรับเปลี่ยน การให้บริการเป็น E-Service และพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และบริหารองค์การ และยังสานต่อนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการพัฒนาศูนย์บริการที่ดิน และให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง คุ่มค่าต่อการลงทุน ภายใต้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการสร้าง ความเข้มแข็งให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปพัฒนาอาชีพการทำเกษตร สร้างความมั่นคงทางอาหาร ความมั่งคั่ง ให้กับภาคการผลิตอย่างยั่งยืน

ในโอกาสวันสถาปนากกรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๕๙ ปี ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นี้ กรมพัฒนาที่ดินได้กำหนดจัดงานโดยเน้นให้ความสำคัญในมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้านสาธารณสุข และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานผ่าน Facebook กรมพัฒนาที่ดิน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวทิ้งท้าย



ldd.go.th



ldd.go.th



กรมพัฒนาที่ดิน  
nr:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



โทร. 1760  
โทร 1225, 1326



คุยกับน้องดินดี